

## Sơn La: Tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên

03:22 14/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 9/9/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 tại Trường Cao đẳng Sơn La.**



*BHXH tỉnh tuyên truyền quyền và lợi ích khi tham gia BHYT cho các em sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La.*

Tham gia buổi tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Ngọc Quyết, Trưởng phòng Truyền thông cùng đoàn công tác BHXH tỉnh và gần 400 học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Tại hội nghị, các em học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Sơn La đã được nghe BHXH tỉnh

tuyên truyền, phổ biến các chính sách Luật BHYT và các chính sách của nhà nước về BHYT đối với học sinh, sinh viên. Tham gia BHYT học sinh, sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, tỉnh Sơn La đã ban hành nghị quyết hỗ trợ 20% mức đóng đối với học sinh, sinh viên.

Như vậy các em học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 50% mức đóng. Các em cũng đã được tuyên truyền về mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT học sinh, sinh viên; mức hưởng BHYT học sinh sinh viên; được hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” để sử dụng đi khám chữa bệnh cũng như theo dõi, cập nhật thông tin khám, chữa bệnh của mình.

Em Lò Văn Du, lớp Quản lý văn hóa, Trường Cao đẳng Sơn La chia sẻ: Hôm nay tôi được BHXH tỉnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích, trách nhiệm của việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên, bản thân thấy rõ được lợi ích của việc tham gia BHYT và tôi cũng đồng ý tham gia BHYT trong năm học mới để được hưởng các chế độ và quyền lợi khi không may bị ốm đau, rủi ro, tai nạn xảy ra.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện nay, Trường Cao đẳng Sơn La có gần 1.000 học sinh, sinh viên, trong đó, có trên 200 trường hợp thuộc diện phải mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên. Để giúp học sinh, sinh viên được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, Trường Cao đẳng Sơn La sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền như: Ban hành kế hoạch triển khai việc thực hiện BHYT sinh, sinh viên tới các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp và mời báo cáo viên của BHXH tỉnh đến tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chính trị của nhà trường, đồng thời đưa tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các giáo viên chủ nhiệm là 100% sinh viên tham gia, giúp các em được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu, yên tâm học tập; giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình, khi không may bị ốm đau, bệnh tật cần điều trị với chi phí cao.

Năm học 2023-2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường phối hợp các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên tham gia BHYT và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh, sinh viên tham gia BHYT phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023-2024.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/son-la-tuyen-truyen-chinh-sach-bhyt-hoc-sinh-sinh-vien>